



## THƯ NGỎ

V/v tham gia Hội Nghị Khoa Học Nông Nghiệp Quốc Tế lần 2 với chủ đề “*Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu*”

Kính gửi quý Doanh Nghiệp,

Được hình thành và phát triển ở trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, cái nôi sản xuất lúa gạo, cây ăn trái và thủy sản lớn nhất cả nước, Trường Đại học Cần Thơ có nhiệm vụ và vai trò rất lớn trong sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Trải qua gần 55 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ thầy trò cùng sự hỗ trợ của quý đồng nghiệp trong và ngoài nước, ngành Nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ nói chung và của Trường Nông nghiệp nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, có uy tín và bề dày truyền thống.

Như thông lệ 2 năm một lần, vào ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2022, Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “*Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu*” sẽ được tổ chức tại Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.

Ban tổ chức kính mời sự tham gia của quý Doanh nghiệp để góp phần vào sự thành công của Hội nghị. Ban tổ chức Hội nghị rất hân hạnh được tiếp nhận sự phối hợp của quý vị dưới mọi hình thức. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tài trợ và đóng góp quý báu của quý vị.

Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCT

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP



PGS. TS. LÊ VĂN VÀNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



## THÔNG TIN TÀI TRỢ HỘI NGHỊ

Ban tổ chức Hội nghị ICAS2022 rất hoan nghênh sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các đơn vị hoặc cá nhân để tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp. Ngoài ra, quyền lợi của các nhà tài trợ được thực hiện tùy theo mức đóng góp tài chính và hiện vật. Cụ thể như sau:

STT	Số tiền tài trợ (triệu đồng)	Quyền lợi của nhà tài trợ	Ghi chú
1	50 đến 100	Được tổ chức gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm của công ty; phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị 5-7 phút; được in logo trên pano chính và trong một số tài liệu xuất bản của hội nghị.	
2	20 đến < 50	Được tổ chức gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm của công ty; được in logo trên pano chính và trong một số tài liệu xuất bản của hội nghị; được phát tài liệu quảng bá công ty.	
3	< 20	Được tổ chức gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm của công ty; được in logo trên pano chính và trong một số tài liệu xuất bản của hội nghị.	

### Thông tin chủ tài khoản nhận tài trợ:

Tên tài khoản: Lê Văn Vàng

Số tài khoản: 9907717212

Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Chi nhánh: Cần Thơ

Địa chỉ ngân hàng: 03-05-07 Hòa Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ

### Thông tin liên hệ:

PGS. TS. Lê Minh Tường - Thư kí Hội nghị

Địa chỉ: Văn phòng Trường – Trường Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 0918.003.719 – email: [lmtuong@ctu.edu.vn](mailto:lmtuong@ctu.edu.vn)

Website hội nghị: <https://icas.ctu.edu.vn/>